

[Report on Tohoku Volunteer Program 2012]

Mother Tongue

Name: TRẦN THỊ QUỲNH

[In your mother tongue]

1. What impression did you have on Tohoku after 1.5 year of disaster?

Khi tôi mới đặt chân đến thành phố Sendai, ấn tượng đầu tiên đó là nơi đây rất đẹp, đẹp như chưa từng xảy ra động đất ,sóng thần bao giờ.Thế nhưng khi đến Isinomaki _nơi trực tiếp hứng chịu sóng thần_thì tôi mới cảm nhận được sự khủng khiếp của sóng thần.Nhà cửa,hàng quán bị sóng thần cuốn trôi chỉ còn trơ lại nền giờ đây cỏ dại đang mọc đầy.Tôi còn hiểu rõ sự đáng sợ của sóng thần khi lần đầu tận mắt chứng kiến bãi rác chất đầy như núi những rác và ô tô hỏng.Vượt lên hết những hậu quả của thiên tai,hình ảnh người dân nơi đây đang cố gắng khôi phục lại mảnh đất của họ thật sự rất tuyệt vời.

2. Please describe your experiences and tell us your reflection of them (for example, the work which you were engaged in, people's conditions you observed, the stories you heard from them, and any other interesting experiences you would like to share with readers of this report).

Hoạt động tôi tham gia làm này là giúp những ngư dân ở cảng Kitsunozaki trong việc nuôi trồng con hàu biển.Lần đầu tiên tham gia từ thiện ở Nhật nên tôi cũng khá là lo lắng.Thế nhưng những người của tổ chức JEN và người dân ở đây đã hướng dẫn và dạy việc một cách rất thân thiện.Họ còn dẫn chúng tôi ra biển, cho chúng tôi xem cách nuôi hàu.Ngoài ra tôi còn làm quen kể bạn được với nhiều bạn đến từ các nước khác nhau,gặp gỡ những thành viên của tổ chức JEN và tổ chức từ thiện khác làm tôi cảm thấy rất vui.Đây thực sự đã trở thành những kinh nghiệm rất quý báu đối với tôi.

3. What did you learn from Tohoku and what would you like to suggest to your country people in case of natural disasters that might happen in your country?

Tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích từ sau chuyến đi từ thiện lần này.Đặc biệt, cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được nản chí ,điều quan trọng nhất đó là phải cố gắng hết mình. Thiên nhiên là thứ rất đáng sợ.Đường bờ biển của Việt Nam rất dài,chúng ta không thể nói rằng là sóng thần sẽ không bao giờ đến.Chính vì thế mà sự chuẩn bị và đối phó với thiên tai đặc biệt đối với sóng thần là hết sức cần thiết.Nếu không,chúng ta sẽ không thể bảo vệ được mình và những người xung quanh.

4. Your message to your country people

Không tranh cướp ,chen lấn,trộm cắp_những hành động và cách đối phó cũng như ứng xử

của người Nhật sau thiên tai rất đáng để cho chúng ta học tập. Đoàn kết ,trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn là điều rất quan trọng.